

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๖๓๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้ส่งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จากการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้ง ๗๖ จังหวัด ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดส่งข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้หน่วยงาน ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามมติที่ประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทราบ และพิจารณานำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปปรับใช้ในการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของแต่ละจังหวัด ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งเวียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวรัตติยา วงศ์กาญจนนา โทร. ๐๙ ๖๘๑๙ ๔๖๘๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย



bit.ly/3NGhMqb